



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
1 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น, ผจก.ออนไลน์, ข่าวช่องone, เว็บไซต์ช่องone, เว็บไซต์ข่าวหุ้น, newtv, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์กรุงเทพ, mcot, สปริงนิวส์, workpointnews, newsmthai

-เสนอข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความห่วงใยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ประชุมกรม.เศรษฐกิจ สั่งทบทวนแนวคิดของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ที่จะยกเลิกวีซ่าชาวจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. แถลงข่าว หลัง WHO ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศไทยจึงต้องยกระดับความปลอดภัยสูงสุด เตรียมมาตรการเดินทางไปรับคนไทยที่เมืองอุ๋นกลับประเทศ คาดไม่เกินสัปดาห์ เตรียมชุดแพทย์ที่จะต้องตรวจโรคก่อนขึ้นเครื่อง-หลังลงเครื่อง และขอให้ก.ท่องเที่ยว ประสานสสท. จัดทำข้อมูลนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนตั้งแต่ พ.ย. 2562 จนถึงปัจจุบันส่งสสท.ทุกวัน ส่วนด้านเศรษฐกิจ จะยกระดับการตรวจคนเข้าเมืองที่มาจากจีนต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ว่าปลอดภัย สำหรับการสื่อสารกับสังคมมี 3 ระดับ 1.รัฐบาลแถลงข่าวผ่านคกก.อำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ ซึ่งจะตั้งโฆษกทำหน้าที่แถลง 2.ระดับปฏิบัติการ เป็นหน้าที่สธ. ให้ปลัด สธ. อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และ 3.ระดับทั่วไป เพื่อตอบโต้สถานการณ์ข่าวรายวัน มีโฆษก สธ. เป็นผู้ให้ข้อมูล และร่วมมือก.ดิจิทัลฯ ตรวจสอบและเอาผิดคนปล่อยข่าวเท็จ ส่วนการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน สธ.จะตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเพียงจุดเดียว มีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้อำนวยการศูนย์

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เผย พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 5 ราย รวมทั้งหมด 19 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 7 ราย เหลือนอนรพ.อีก 12 ราย ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 280 ราย สำหรับ 5 รายใหม่ เป็นคนจีน 4 รายมาจากเมืองอุ๋น และคนไทย 1 ราย เป็นคนขับรถแท็กซี่ผู้ชาย ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีน ถือเป็นรายแรกที่ติดต่อกายในประเทศ ส่วนคนขับรถแท็กซี่ 2 รายที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค รายหนึ่งผลตรวจเป็นลบ ส่วนอีกรายที่ติดเชื้อมาจากการส่งผู้ป่วยชาวจีนไป รพ. ซึ่งผู้ป่วยชาวจีนที่เป็นต้นเชื้อรายนี้อยู่ในระบบ ขณะนี้หายดีกลับไปแล้ว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของคนขับแท็กซี่มี 13 คนเป็นคนในครอบครัว ผลตรวจไม่ติดเชื้อทั้ง 13 คน แต่ยังต้องเฝ้าระวัง 14 วัน

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุว่า คนขับแท็กซี่รายนี้เมื่อป่วยแล้วได้หยุดขับรถทันที และติดต่อขอเข้ารับการรักษาตามระบบ ไม่มีการขับรถสัมผัสกับผู้อื่นโดยสาร จึงไม่ต้องกังวล สำหรับการมีผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศไทยรายแรก มีการเตรียมแผนและมาตรการรับมือทั้ง 5 ระดับ ซึ่งตอนนี้ถือว่าเข้าสู่ระดับการแพร่ระบาดในวงจำกัด หากสามารถจำกัดวงนี้ได้ก็จะกลับไปสู่ระยะที่ 1 คือเป็นระดับผู้ป่วยที่มาจากนอกประเทศ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กล่าวว่า การติดเชื้อภายในประเทศเกิดขึ้นได้ ขณะนี้มีประเทศที่พบการติดเชื้อภายในประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เยอรมนี เวียดนามและสหรัฐฯ แต่ไม่ได้ขยายวงกว้างและเป็นการติดกันในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันต่อเนื่องหลายชั่วโมง คล้ายกับผู้ป่วย 2-3 รายแรกของไทยที่มาจากอุ๋น จากการเก็บข้อมูลผู้ใกล้ชิด 20-30 คน ไม่พบการติดเชื้อ ได้มีการประชุมคกก.วิชาการโรคติดต่อหารือประเด็นการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 และการประกาศพื้นที่หรือเขตติดโรค ทั้งนี้ แนะนำใช้หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องเพื่อลดชยะ โดยหน้ากากแบบผ้า สำหรับผู้ยังไม่มีอาการป่วยใช้ป้องกัน หน้ากากทางการแพทย์ สำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยภายในบ้าน และหน้ากากเอ็น 95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยใกล้ชิด

-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า เชื้อไวรัสสามารถติดซ้ำได้ แต่ส่วนใหญ่ผู้ที่เพิ่งหายจะไม่ติดซ้ำในระยะเวลารวดเร็ว ใช้หวัดใหญ่ 2009 พบการติดเชื้อซ้ำใช้เวลา 2-3 ปี ส่วนที่จีนประกาศว่ามียา 3 ตัวรักษา ขณะนี้นักวิชาการไทยกำลังวิเคราะห์อยู่ สำหรับการเตรียมทีมแพทย์รับคนไทยในอุ๋น 64 คนกลับประเทศ เบื้องต้นเตรียมทีมแพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรคระบาด และการแพทย์ฉุกเฉินไว้ โดยภายในเครื่องบินมีอุปกรณ์การแพทย์จำเป็นด้วย การคัดกรองจะทำตั้งแต่ขึ้นเครื่องบินและลงเครื่องบิน หากมีอาการป่วยจะนำตัวส่งรพ.เข้าห้องคัดกรอง 14 วันตามเกณฑ์ เช่นเดียวกับคนที่ยังไม่ป่วยให้เฝ้าระวังที่บ้านตัวเอง 14 วัน

การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, js100, ศูนย์ข่าวแพซิฟิก, สปริงนิวส์, matichonweekly

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เผย 1 ก.พ. 2563 เวลา 06.00 น. จะสามารถนำเครื่องบินไปรับคนไทย กลับจากเมืองอู่ฮั่นได้ ซึ่งรมว.สธ.เป็นผู้ดำเนินการ โดยใช้เครื่องบินแอร์เอเชียซึ่งมีใบอนุญาตเส้นทางบินไปเมืองอู่ฮั่นอยู่แล้ว</p> <p>-รมว.มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมพร้อมป้องกันการระบาด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและมีความเสี่ยงการ เดินทางระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการตามแนวทางที่สธ.กำหนด พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุการระบาด และเร่งสร้างการรับรู้ ของประชาชน สื่อสารข้อเท็จจริงและแก้ไขข่าวลือให้รวดเร็ว</p> <p>-คนไทยในเมืองอู่ฮั่น 13 คน เดินทางด้วยสายการบิน Thai Smile มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้ว และผ่านการตรวจคัดกรอง อย่างละเอียดก่อนปล่อยตัวกลับ</p> <p>-เพจ ThaiCERT เตือนการแพร่กระจายของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ Emotet โดยผู้ใช้ในประเทศญี่ปุ่นได้รับอีเมลอ้างว่าส่งมาจาก ก.สาธารณสุข มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และแนบไฟล์ Microsoft Word หากเปิดไฟล์แนบจะพบ สคริปต์ macro ซึ่งหากอนุญาตให้รันสคริปต์ดังกล่าว มัลแวร์เรียกค่าไถ่ Emotet จะถูกดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องและส่งอีเมล แพร่กระจายมัลแวร์ต่อไปยังเครื่องอื่นๆ</p> <p>-คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ มอบหุ่นยนต์สำหรับสแกนโคโรนาไวรัส 3 เครื่อง แก่สธ. เพื่อใช้ในรพ.บำราศนราดูร รพ.ราชวิถี และสถาบันโรคทรวงอก</p> <p>-ศ.นพ.ลินคอล์น เซน ประธาน China Medical Board ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระหว่างประเทศ และอดีตศาสตราจารย์ ประจำวิทยาลัยสาธารณสุข ม.ฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา เผย โครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุขไทยและบุคลากร สาธารณสุขของไทยเข้มแข็งที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เชียงใหม่นิวส์, มติชนออนไลน์, thaipbs, mcot</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต และนพ.อดิศักดิ์ ผลิตเวชกุล ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิต 3 กรุงเทพมหานคร ชี้ช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 โดยใช้หลัก 3 ประการ คือ 1. I am ตัวเราให้พิจารณาโดยใช้สติ 2. I have ประเทศไทยมีระบบการควบคุมโรคที่ดี มาก มีการให้ข้อมูลที่เป็นหลักเชื่อถือได้จาก สธ. และ 3. I can เราต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือบ่อยๆ หลีกเสี่ยงไปในสถานที่แออัด และสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน</p> <p>รายงานพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์เดลินิวส์, เนชั่นทีวี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สสจ.เชียงใหม่ เผยผลการตรวจพิสูจน์หญิงสาวชาวจีนที่เสียชีวิตที่รีสอร์ท ท.แมริม จ.เชียงใหม่ ไม่พบเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019</p> <p>-นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ชี้แจ้งกรณีมีการแชร์ภาพนักท่องเที่ยวชายชาวจีนหกล้มบริเวณศูนย์อาหาร ภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในหัวหิน กลัวว่าจะเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสฯ เป็นนักท่องเที่ยวฮ่องกง หกล้มเพราะเป็นตะคริว แต่มี ใช้ตำยา จึงขอให้พักรักษาตัวดูอาการ รอผลตรวจเชื้อจากห้องปฏิบัติการ คาดว่าจะใช้เวลา 24-48 ชม.</p> <p>-นพ.สสจ.กระบี่ แถลงว่า มีผู้เฝ้าระวัง 100 กว่าคนที่เดินทางจากจีน และมี 5 รายที่กักตัวไว้ในรพ. ต้องส่งไปตรวจหาเชื้อ ยืนยันอีกครั้ง</p> <p>-รพ.ภาพสินธุ์ เผยผลตรวจสาววัย 20 ปีไม่ใช้โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เป็นไข้หวัด แพทย์ให้กลับไปพักผ่อนที่บ้าน</p> <p>-รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ สธ.ประกาศว่ามีผู้ป่วยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 5 ราย หนึ่งในนั้นเป็นเคสที่ เข้ามารักษาที่รพ.ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแล้ว</p> <p>-ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เผย พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายต้องสงสัยกลับจากเมืองอู่ฮั่น ฉงชิ่ง ปักกิ่ง จ้อหนาน และกว่างโจว และผู้ป่วย ร่วมกับชาวจีน 2 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี และชายไทยอายุ 39 ปี ขับรถแท็กซี่รับนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วมีไข้ แพทย์ สังเกตอาการที่รพ.สี่คิ้วทั้ง 2 ราย รอผลตรวจยืนยัน ส่วน 9 รายไม่พบการติดเชื้อและติดตามต่อเนื่องจนกว่าจะหายเป็นปกติ</p> <p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สนุก</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.ยะลายืนยันข่าวพบผู้ติดเชื้อ 5 รายที่ อ.เบตง เป็น Fake News อย่าเชื่ออย่าแชร์</p> <p>วิจารณ์การทำงานรัฐบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ม.ล.ณัฐกรรณ์ เทวกุล โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจ ระบุว่า นายกฯ รับมือไวรัสโคโรนาไม่ทันสถานการณ์ มั่วแต่รอ ทั้ๆ ที่ข้าราชการพร้อมปฏิบัติงาน</p> <p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ประชาชาติ, เว็บไซต์tnn, สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว นายทีดรอส อเดฮานอม กีบรีเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า การยกระดับสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ใช่ เพราะไม่ไว้วางใจการรับมือการระบาดของจีน แต่เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศอื่นๆ นอกประเทศจีน และ วิตกมากเป็นพิเศษหากเกิดการระบาดขึ้นในประเทศที่ไม่มีความพร้อมในการรับมือ ยืนยันไม่แนะนำให้แต่ละประเทศใช้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มาตรการใดๆ ที่จะส่งผลให้มีการจำกัดการเดินทางและการค้า</p> <p>-แพทย์จีนเตือนมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการติดเชื้อระหว่างคนสู่คนสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ secondary infection ซึ่งปกติ ผู้ที่ได้รับเชื้อและอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์จะสร้าง antibody ต่อสู้กับเชื้อไวรัสรวมถึงซ่อมแซมปอดที่เสียหาย แต่ผู้ป่วยบางรายที่มีร่างกายไม่แข็งแรง เช่น เด็ก หรือ ผู้สูงอายุ อาจสร้าง antibody ช้า จึงมีโอกาสติดเชื้อซ้ำซ้อนได้ การรักษาผู้ป่วยเมื่อการแพร่ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 2 จึงต้องระวังในเรื่องนี้</p> <p>-รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นโรคติดเชื้อตามที่กฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2563 หลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยห้ามผู้ติดเชื้อเข้าประเทศ</p> <p>-นักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า พบชายวัยราว 60 ปี สวมหน้ากากป้องกันและถุงข้อบึง นอนเสียชีวิตใกล้ร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในเมืองอูฮั่น ทีมเจ้าหน้าที่จีนในชุดป้องกันทางชีวภาพได้นำร่างเก็บไว้ในถุงซิปลีและนำขึ้นรถไฟ</p> <p>-เกาหลีใต้อพยพพลเมืองชุดแรก 368 คนออกจากเมืองอูฮั่นถึงกรุงโซลแล้ว ส่งกักโรค 14 วันทันที แต่มี 1 รายที่ไม่สามารถขึ้นเครื่องได้เนื่องจากมีอาการไข้หลังผ่านด่านตรวจสุดท้ายที่สนามบินเมืองอูฮั่น และมี 18 รายถูกนำตัวส่งรพ.ทันที</p> <p>-สำนักงานบริหารเวชภัณฑ์แห่งชาติจีนอนุมัติชุดอุปกรณ์ทดสอบตัวทำปฏิกิริยากรดนิวคลีอิก สำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รู้ผลภายใน 30 นาที พร้อมออกไปรับรองทะเบียนอุปกรณ์ทางการแพทย์</p> <p>-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ นายกรัฐมนตรีกำพูชา ระบุสื่อทำให้โคโรนาไวรัสน่ากลัวเกินเหตุ และไม่ยกเลิกเที่ยวบินกำพูชา-จีน เพราะกระทบความสัมพันธ์รวมทั้งเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ</p> <p>-สหรัฐ ยกกระดับการเตือนภัยเดินทางไปยังจีนเป็นระดับ 4 หมายถึงขั้นสูงสุด และมีผลครอบคลุมทั่วภูมิภาคในจีน</p> <p>-รัฐบาลจีนส่งเครื่องบินโดยสารเช่าเหมาลำของสายการบินเซียะเหมินแอร์ไลน์ 2 ลำ ไปรับชาวจีนมณฑลหูเป่ย์ 117 คน ที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยและรับชาวเหอเป่ย์ 100 คน จากมาเลเซียกลับประเทศ</p> <p>-สิงคโปร์ รับพลเมือง 92 คน กลับจากอูฮั่นเป็นชาติแรกในอาเซียน และห้ามนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีนและผู้เคยมีประวัติเดินทางไปจีนเร็วๆ นี้ เข้าประเทศ และห้ามเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ ตั้งแต่ 1 ก.พ.เป็นต้นไป</p> <p>รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลก</p> <p>-จีนมีผู้เสียชีวิต 259 คน ส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลหูเป่ย์ ผู้ติดเชื้อสะสม 11,791 รักษาหายแล้ว 243 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังตรวจสอบเคสต้องสงสัยติดเชื้ออีกอย่างน้อย 15,238 ราย ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดในต่างประเทศ พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 23 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย มาเลเซีย สหรัฐ ฝรั่งเศส เวียดนาม เยอรมนี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) แคนาดา อิตาลี รัสเซียกำพูชา ฟินแลนด์ อินเดีย เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และสวีเดน โดยไทยและญี่ปุ่นเป็นประเทศมีผู้ป่วยสะสมมากที่สุดคือ อย่างน้อย 14 คน แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางจากอูฮั่น และพบการแพร่ระบาดจากคนสู่คน 8 ราย ในเยอรมนี ญี่ปุ่น เวียดนาม และสหรัฐ</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอขอบอก</p> <p>-เสนอบทความ พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมการแพทย์ แนะนำใช้หลัก W U H A N ตัดวงจรระบาดโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ดังนี้ W –wash hands : ล้างมือ U-use mask properly : ใช้หน้ากากอนามัย H-have temperature checked regularly : วัดอุณหภูมิร่างกายว่ามีไข้หรือไม่ A-avoid large crowd : หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีผู้คนแออัด N –never touch your face with unclean hands : อย่านำมือที่ไม่สะอาดมาสัมผัสใบหน้า นอกจากนี้ ต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยใช้หน้ากากอนามัยแบบธรรมดา หรือใช้หน้ากากผ้าแทนได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอว่า การประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศของ WHO เนื่องจากกังวลเรื่องพบการติดเชื้อจากคนสู่คน ประกอบกับมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ข้อมูลจากสธ. ระบุว่า ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ หมายถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อประเทศอื่นๆ จากการแพร่ระบาดระหว่างประเทศ และต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศในการรับมือกับการแพร่ระบาด ซึ่ง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา WHO เคยประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 4 ครั้ง ประกอบด้วย 1.ไวรัสซาร์ส 2.ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 3.ไวรัสโปลิโอ และ 4.ไวรัสอีโบล่า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ใบตองแห้ง</p> <p>-กล่าวถึงการตอบคำถามสื่อมวลชนของผู้นำรัฐบาลว่าใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม ขณะที่ข้อมูลข่าวสารสับสน ซึ่งเป็นปกติเวลาที่มีโรคระบาด ประชาชนตื่นกลัว มีข่าวลือทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่น แทนที่จะพยายามให้ข้อมูลข่าวสารให้ชัดเจนรวดเร็ว รัฐบาลกลับแก้ปัญหาด้วยการไล่จับคนแพร่ข่าวปลอม ปราบไวรัสโคโรนาด้วย ปอท.และกระทรวงดิจิทัลฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์เห็นมาอย่างไรเขียนไปอย่างนั้น</p> <p>-เสนอว่า ท่ามกลางกระแสข่าวลวงที่ทำให้คนไทยตื่นตระหนก การให้สัมภาษณ์สื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ. ไม่ควรแสดงอาการเกรี้ยวกราดหรือโกรธเคือง แต่ควรให้ข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น ควรจัดแถลงข่าวความคืบหน้าอย่างน้อยทุก 2 วัน ในประเด็นการระบาดทั่วโลก สถานการณ์ในประเทศไทย การเดินทางเข้ามา</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไทยของคนจีนลดลงอย่างไร โฆษกรัฐบาล โฆษก สธ. ต้องประสานงานและสื่อสารเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นข้อเท็จจริง การตามจับคนเสนอข่าวลวงเป็นเพียงปลายเหตุและเป็นการแก้ปัญหาในเชิงรับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน บทนำ</p> <p>-เสนอว่า หน้ากากที่สธ.แนะนำให้ประชาชนใช้รับมือสถานการณ์ฝุ่นและไวรัสโคโรนา ได้แก่ N 95 หน้ากากอนามัยทั่วไป และหน้ากากทำเอง ซึ่งเป็นเรื่องยุ่งยากในการจัดหาหรือจัดทำ รัฐบาลควรแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน รวมถึงสนับสนุนภาคเอกชนให้แจกหน้ากากให้กับประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และควรเริ่มดำเนินการทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอว่า การอพยพคนไทยกลับจากอู่ยั้งฉิ่งสารอย่างหนักกว่าห้าพันคน และถูกนำไปเปรียบเทียบกับกรณีการปฏิบัติต่อบุคลากรของกองทัพที่ได้กลับมาก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นว่าแผนการรับมือของรัฐบาลไทยยังค่อนข้างล่าช้าและไม่เป็นระบบ ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวที่รายได้ลดลงร่วมแสนล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องใคร่ครวญให้รอบคอบ เพราะหากเกิดการระบาดขึ้นในประเทศ ความสูญเสียจะมากกว่ารายได้จากการท่องเที่ยว ที่สำคัญที่สุดคือ ระบบสาธารณสุขของไทยแข็งแรงเพียงพอหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>-เสนอว่า ในสถานการณ์ที่วิกฤติ เราควรรับรู้ข่าวสารอย่างมีสติ วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็น ขณะที่ภาครัฐต้องเป็นสื่อกลางจัดชุดข้อมูลที่ถูกต้องและให้ความรู้กับประชาชน อพท.สถานการณ์รวดเร็ว แม่นยำ รวมถึงสื่อมวลชนต้องคิดให้มากและรอบคอบมากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์ทันโลกกับแพทย์สภา</p> <p>-เสนอบทความ ความรู้ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สำหรับแพทย์ เชื้อก่อโรค coronavirus สายพันธุ์ใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ชุดสัปดาห์</p> <p>-เสนอว่า ขอให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข รวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันการระบาด ซึ่งมีแต่นักการเมืองและรัฐบาลเท่านั้นที่มีปัญหาในการทำงานและการสื่อสารกับสังคม ไม่ต่างจากกรณีฝุ่น PM 2.5 ขณะที่ฝ่ายค้านยังคงมองทุกอย่างเป็นการเมือง จ้องแต่จะโจมตี</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอว่า กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกทม.และปริมณฑล พบเกินมาตรฐานบริเวณ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ขณะที่ภาคเหนือ พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นระดับกระทบต่อสุขภาพ 3 พื้นที่ คือ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, ต.สบป่าตอ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และ ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ นอกจากนี้ ยังเกินมาตรฐาน บริเวณ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน, ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่, ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ สธ.ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย</p>	
<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-เสนอว่า อย. ร่วมกับเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ จัดอบรม “การปลูก cannabis medical grade ในแบบเกษตร 4.0 : สายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงพันธุ์ และการแปรรูป” แก่เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนการปลูกกัญชาทางการแพทย์ สร้างความมั่นคงด้านยาและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน</p>	
<p>โรคเบาหวานในผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เนชั่นทีวี</p> <p>-เสนอว่า นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ปัจจุบันอัตราการป่วยโรคเบาหวานของคนไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานไม่ควรรับประทานอาหารรสหวาน ควรรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ มีกากใยสูง งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา พกถุงอมติดตัว เพื่อป้องกันการหมดสติเมื่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ พบแพทย์และตรวจเลือดตามนัด รับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>กัญชง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. ... ที่กรม.มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 เป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับเดิม ที่ตามบทเฉพาะกาลอนุญาตให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐและเน้นเรื่องการใช้ประโยชน์จากเส้นใย โดยร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจตัว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใหม่ ให้เกษตรกรมีรายได้จากการปลูกกล้วยง ประชาชน ผู้ประกอบการ สามารถขออนุญาตนำวัตถุดิบกล้วยงที่ปลูกได้ไปแปรรูป และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ เช่น ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาหารหรือเครื่องสำอางสำหรับใช้ภายในประเทศและส่งออก</p>	
<p>ภาษีเบียร์แอลกอฮอล์ 0% สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นายพร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีเบียร์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ 0% ว่า จะเสนอให้ก.การคลังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงได้ภายในเดือนก.พ.นี้ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลพบว่า การมีเบียร์ 0% กระตุ้นให้มีการดื่มเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังมีการแจกเบียร์ 0% ให้ทดลองตามสถานศึกษา จึงจำเป็นต้องมีการควบคุม</p>	
<p>บุรี สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว แพทย์สมาคมฯ ร่วมกับ สสส. และ 16 องค์กร เป็นเจ้าภาพจัดประชุม 13th APACT 2020 Bangkok สังคมโลก ปลอดภัย เชิญชวนแพทย์สมาคมฯ จาก 40 ประเทศ 1,000 คนร่วมประชุมที่ รร.เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 2-4 ก.ย. ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ</p>	
<p>โรคนิ้วในไต สื่อที่นำเสนอ :</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบคนไทยป่วยเป็นนิ้วในไตเป็นจำนวนมาก สามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัย และเพศชายเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง 3 เท่า เดือนประชาชนควรดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วต่อวัน เพื่อป้องกันการเกิดนิ้วในไต</p>	
<p>สารเคมีทางการเกษตร สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีฯ เปิดเผยว่า วันที่ 3 ก.พ.นี้ จะลงพื้นที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจสอบสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้ ทั้งที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ ร่วมกับ อัย. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนตามนโยบายคกค.นโยบายจัดการสารเคมีแห่งชาติ ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. เป็นประธาน</p>	
<p>ร้านขายยา สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอบทความ ในปี 2562 ตลาดร้านขายยาเติบโตเพียง 3-4% เนื่องจากมีร้านขายยาจำนวนหนึ่งหายไปจากระบบ สาเหตุมาจากประกาศของ สธ. ที่กำหนดว่าร้านขายยาจะต้องมีเภสัชกรอยู่ประจำร้าน ต้องมีพื้นที่ขาย-ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาไม่น้อยกว่า 8 ตรม. ต้องมีพื้นที่เก็บสำรองยาที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ เป็นต้น โดยกฎหมายที่บังคับใช้เมื่อ 25 มิ.ย. 2557 มีระยะเวลาผ่อนผันให้ปรับปรุงร้าน 8 ปี สำหรับผู้ประกอบการร้านขายยาที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันบังคับใช้ แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ต้องปรับปรุงร้านให้เสร็จในสิ้นปี 2561 ระยะที่ 2 ภายในปี 2563 และระยะที่ 3 คือภายใน 25 มิ.ย. 2565</p>	